

Số: /KH-UBND

Long Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện Sơn Động về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030, UBND xã Long Sơn xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn thị trấn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hàng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, cụ thể, sát thực với các đối tượng; chú trọng tuyên truyền ở các địa bàn phức tạp về công tác phòng, chống ma túy.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền thông qua Cổng Thông tin điện tử UBND xã

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của TW và của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống ma túy như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo trực diện cho thanh, thiếu niên, học sinh và phụ huynh về hậu quả, tác hại, hiểm họa của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, chất hướng thần, các loại ma túy “núp bóng”, pha trộn, tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, shisha...; phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh, thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy; cách thức

nhận biết, kỹ năng phòng ngừa, chủ động tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan chức năng.

Tuyên truyền tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên sau cai nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, có tiền án, tiền sự; học sinh cá biệt; thanh, thiếu niên vùng dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khác.

Duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên các trang cổng thông tin, xây dựng các phóng sự, ký sự, bài viết, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền về các biện pháp về phòng, chống ma túy; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy.

2. Tuyên truyền thông qua các hình thức khác

Tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình, tổ dân phố, cụm dân cư và các cơ sở giáo dục. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Tháng Thanh niên, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

Đẩy mạnh khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại và các thành tựu khoa học - công nghệ, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, tương tác trực tuyến giữa thanh, thiếu niên với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống ma túy.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho thanh, thiếu niên, học sinh, học viên tại địa bàn cơ sở và các cơ sở giáo dục.

Kịp thời chuyển tải kiến thức và các hoạt động về phòng, chống ma túy đến đối tượng là các thanh, thiếu niên và học sinh, học viên trên địa bàn xã thông qua các cuộc tập huấn, phát tài liệu, tờ rơi...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - Xã hội

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030. Hằng năm, hướng dẫn các hệ thống tin cơ sở; Phối hợp với các tổ dân phố, các trường học tuyên truyền mục tiêu cụ thể trong Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Tham mưu triển khai các nội dung liên quan để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng; phối hợp với Công an thị trấn tăng cường kiểm soát, xác thực các tài khoản trên mạng xã hội; quản lý dịch vụ internet và thông tin trên mạng để phòng ngừa, kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giới thiệu, hướng dẫn, trồng và sản xuất các cây gây nghiện, điều chế ma túy tổng hợp; quảng cáo mua bán, lôi kéo thanh, thiếu niên

sử dụng trái phép các chất ma túy và tham gia các hoạt động phạm và tệ nạn ma túy trên không gian mạng.

2. Các ban ngành, đoàn thể

Tuyên truyền đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Các thôn

Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn xã Long Sơn. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khoa